

สรุปผลการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ อำเภอนางรอง
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนางรอง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐.

เปิดการประชุมโดยนายอำเภอนางรอง นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาส หลังจากนั้น นายอำเภอนางรอง มอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอ นางสุพรรณ หาญวารี ดำเนินการตามกำหนดการประชุม สาธารณสุข อำเภอ นางรอง นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ คนดี นำเสนอโดย ดร.ศรีอัมพร เมฆหมอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ขับเคลื่อน โดยหมักจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย พัฒนาการสมวัย ไอคิวเกินร้อย หนูน้อยฟันสวย อารมณ์ดี สูงดี สมส่วน แบ่งเป็น ๗ ระยะ ตั้งแต่ระยะก่อนตั้งครรภ์ ถึง ระยะ ๓-๖ ปี แบ่งมิติการพัฒนาสู่การ เป็นคนดี ประกอบด้วย มิติทางกาย มิติทางจิต มิติทางสังคม และมิติทางจิตวิญญาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สุขภาพดี นำเสนอโดยนายโชคชัย ตระกูลไตรพฤกษ์ นักวิชาการสาธารณสุข ด้านการ ป้องกันโรคไม่ติดต่อ(NCDs) โดยมีกลยุทธ์หลักในการพัฒนา ประกอบด้วย ๑.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเฝ้า ระวัง ป้องกัน ควบคุมภัยสุขภาพในพื้นที่โดยภาคีมีส่วนร่วม ๒.เร่งขับเคลื่อนทางสังคม สื่อสารความเสี่ยง ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องและสร้างกระแสการออกกำลังกายต่อเนื่อง ๓.พัฒนาศักยภาพชุมชนและภาคีเครือข่าย ในการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดูแลคัดกรองความเสี่ยงด้วยตนเอง และพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ รายได้ดี นำเสนอโดยนางภัทรวดี มักขุนทด นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประกอบด้วย ๑.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคกหนองนาโมเดล ๒.โครงการส่งเสริม และยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการวิสาหกิจชุมชน ๓.โครงการส่งเสริมปลูกผักพืชผักปลอดภัย สร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สิ่งแวดล้อมดี นำเสนอโดยนายบรรยวีสต์ หงส์จันอัด หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. ก้านเหลือง เน้นด้านการจัดการขยะ ธนาคารที่ดิน การลดใช้สารเคมี โดยใช้กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชน สร้างสังคมเกษตรอินทรีย์ อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน โดยใช้ธรรมาภิบาลหมู่บ้านเป็นเครื่องมือกำกับ ขับเคลื่อน โดยหลัก ๓ ก. (กรรมการ กองทุน กิจกรรม) และการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก โดยการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สังคมดี ด้านการป้องกันอุบัติเหตุจราจร นำเสนอโดย นางมาลีวัลย์ สุริยันพันธ์ เน้น การสวมหมวกนิรภัย วินัยจราจร และ ๓ ด้านประสานใจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สังคมดี ด้านการป้องกันควบคุมโรคโควิด-๑๙ นำเสนอโดย นายสุรียัน ชวลิตวิทย์โชติ กุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ด้วยมาตรการ ๑.สร้างองค์ความรู้ในประชาชนในการป้องกันโรคโควิด- ๑๙ ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคระดับอำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน ๓.จัดหาวัสดุในการป้องกันโรค ๔. หน่วยงานหลักในการบูรณาการร่วมกัน ประกอบด้วยที่ว่าการอำเภอ นางรอง สถานีตำรวจภูธรนางรอง โรงพยาบาลนางรอง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นางรอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สังคมดี ด้านการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ นำเสนอโดย นางวริชชา พรหมพิณีง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้วยการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่บ้านผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title, which is mostly illegible due to the quality of the scan.

Handwritten signature or name in the center of the page, with a vertical line extending downwards from the signature.

รูปภาพการประชุมจัดทำแผนภาพชีวิต ด้านวิชาการ

